

CHUẨN BỊ KỸ LƯỢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 12/9, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số ngành, đơn vị. Theo kế hoạch, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, thông qua các tờ trình của UBND tỉnh về: đề nghị thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách địa phương đối với phần vốn vay lại dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng thực hiện tại Thái Bình; chủ trương bổ sung vốn ngân sách tỉnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên

địa bàn tỉnh Thái Bình và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ thêm nội dung liên quan đến các tờ trình trình kỳ họp, đồng thời đề nghị bổ sung tờ trình quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình; hỗ trợ du học sinh (các tỉnh mà Thái Bình đã ký kết hợp tác) đang học tập tại Thái Bình. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kỳ họp này với khối lượng công việc lớn, quan trọng, do vậy cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, khẩn trương, tổ chức phải khoa học để bảo đảm nội dung và chất lượng. Cần dành thời gian thảo luận cho việc xem xét, thảo luận, thông qua các tờ trình, đặc biệt là tờ trình

đề nghị thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện nội dung các tờ trình chuyển HĐND tỉnh, các nội dung cần bổ sung phải báo cáo và chuẩn bị sớm. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị các ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra kỹ các tờ trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo các hệ điều kiện phục vụ tổ chức kỳ họp, sớm chuyển tài liệu cho đại biểu nghiên cứu để đóng góp ý kiến. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thống nhất kỳ họp sẽ tổ chức vào chiều ngày 20/9/2023.

XUAN PHƯƠNG

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 12/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình, kết quả công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án nhà ở thương mại đã lựa chọn được nhà đầu tư. Dự họp có đồng chí Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố. Đến nay, Sở Xây dựng đã ký hợp đồng một số dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh với các nhà đầu tư, trong đó có 4 dự án ký hợp đồng năm 2022, 12 dự án ký hợp đồng năm 2023. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn

nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, tăng tỷ lệ đô thị hóa và tăng thu cho ngân sách. Cùng với việc hoàn thành hai huyện Vũ Thư, Kiến Xương đã hoàn thành GPMB đối với dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Nguyễn Xá và dự án phát triển nhà ở thương mại tại thị trấn Kiến Xương, để các dự án phát triển nhà ở thương mại đã lựa chọn được nhà đầu tư trên địa bàn, còn lại được thực hiện đúng tiến độ để xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, trên cơ sở đó sớm bàn giao đất thực địa cho nhà đầu tư thi công công trình. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc triển khai các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn là nhiệm vụ, yêu cầu hết sức quan trọng của UBND các huyện, thành phố

công rõ trách nhiệm của từng phòng, ban và xác định rõ thời gian cụ thể phải hoàn thành; quá trình triển khai các công việc liên quan phải bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát chủ trương và tuân thủ quy định của pháp luật, trong đó công tác tuyên truyền phải tập trung nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân trong vùng dự án; quá trình GPMB cần tiến hành linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ; bố trí quỹ đất tái định cư phù hợp; quan tâm bổ sung nhân lực có chất lượng, kinh nghiệm trong công tác GPMB. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành chủ động phối hợp với các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện GPMB, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.

MINH HƯƠNG

Chủ động từ xa phòng, chống buôn lậu lợn và sản phẩm từ lợn

UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về công tác ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam. Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389/ĐP) tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa và quyết tâm giữ ổn định thị trường. Để hiểu rõ hơn về những hoạt động này, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh.



Lực lượng quản lý thị trường thành phố Thái Bình kiểm tra hoạt động kinh doanh thịt lợn tại chợ Đê Thám.

Phóng viên: Thời gian qua, tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và sản phẩm từ lợn vào Việt Nam, nhất là từ Campuchia diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước. Xin ông cho biết, tại Thái Bình tình hình hiện nay như thế nào? Ông Nguyễn Văn Nghiên: Trên địa bàn tỉnh hiện nay có gần 2.400 trang trại, gia trại chăn nuôi, trong đó có gần 1.400 trang trại, gia trại chăn nuôi lợn và ước tính có khoảng 250.000 hộ chăn nuôi; 6 cơ sở giết mổ tập trung, khoảng 1.700 điểm giết mổ nhỏ lẻ và hàng nghìn cơ sở, hộ kinh doanh thịt lợn. Vì vậy, có thể nói nguồn cung về lợn và sản phẩm từ lợn luôn bảo đảm cân đối đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; tình hình giá cả thị trường mặt hàng lợn, sản phẩm từ lợn cũng tương đối ổn định. Qua theo dõi nắm địa bàn, phần lớn cơ sở, hộ hành nghề giết mổ lợn có bản mua lợn từ các trang trại, gia trại trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Hoạt động vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn không có hiện tượng tăng đột biến, hàng hóa đều có nguồn

gốc xuất xứ rõ ràng và có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định. Phóng viên: Xin ông cho biết ý kiến về việc người dân nuôi và cả người tiêu dùng đều lo ngại nếu có hiện tượng mua bán, vận chuyển lợn lậu vào địa bàn tỉnh và nguy cơ xảy ra dịch bệnh cho đàn vật nuôi, mất vệ sinh an toàn thực phẩm? Ông Nguyễn Văn Nghiên: Những nỗi lo lắng đó của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Ngay khi có tình trạng buôn bán, vận chuyển lợn trái phép qua biên giới vào Việt Nam ở một số tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo đầu tư, ngăn chặn ngay bởi nó làm ảnh hưởng đến sản xuất, đồng thời gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn trong nước. Lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc, có thể được cho ăn các sản phẩm cấm dùng trong chăn nuôi, không bảo đảm các yêu cầu về sinh thú y, an toàn thực phẩm, có nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước và sức khỏe người dân. So với hàng hóa trong nước, có nguồn gốc

triển khai nhiệm vụ tới cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị; đồng thời, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn. Trong đó, đơn vị chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1 (Đội chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) tăng cường các biện pháp kiểm soát trên khâu lưu thông tại các tuyến giao thông huyết mạch, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm kinh doanh động vật, lợn không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường. Các đội quản lý thị trường huyện, thành phố tập trung quản lý, giám sát địa bàn, nắm chắc các cơ sở giết mổ, kinh doanh, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn. Lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các ngành thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, lưu thông, kinh doanh. Cục cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp; tổ chức ký cam kết với các doanh nghiệp, cụm công nghiệp Thái Thọ sáp nhập vào khu công nghiệp Thái Thọ 1. Đến nay, các cụm công nghiệp đã thu hút được 13 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1.700 tỷ đồng, đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện. Giá trị sản xuất, thuế và các khoản nộp ngân

HÀ THANH (thực hiện)

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm Đại học Wollongong.

Trong chương trình công tác tại Australia, chiều ngày 12/9, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, làm việc với Đại học Wollongong (thành phố Wollongong). Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, huyện, thành phố. Đại học Wollongong thành lập năm 1951, là một trong những trường đại học tốt nhất Australia bởi chất lượng giảng dạy cao cấp, môi trường học tập tốt và chương trình đào tạo có chất lượng. Đại học Wollongong hiện có gần 28.000 sinh viên đang theo học, trong đó có hơn 6.100 sinh viên quốc tế tại các cơ sở đào tạo ở Australia và hơn 3.000 sinh viên đang học tập tại các cơ sở và các trường đại học của đối tác ở nước ngoài. Đại học Wollongong đứng trong nhóm 20% trường đại học đầu

tiên trên thế giới dành 5 sao theo chuẩn giáo dục Australia về cơ hội nghiên cứu, cơ hội nghề nghiệp khi ra trường, độ hài lòng của sinh viên, kỹ năng làm việc và mức lương khởi điểm cao. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao quy mô cũng như chất lượng đào tạo của Đại học Wollongong. Thông tin về công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Thái Bình là tỉnh đồng bằng ven biển, dân số khoảng 2 triệu người, trong đó có khoảng 60.000 học sinh trong độ tuổi trung học phổ thông. Đây chính là thị trường tiềm năng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, liên kết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa tỉnh Thái Bình và Australia nói

chung, Đại học Wollongong nói riêng. Người dân Thái Bình rất hiếu học và tình cảm xã hội rất cao, nguồn nhân lực là chiến lược cũng như yêu cầu cấp bách để phát triển. Chính vì thế, trong điều kiện về tỉnh cũng như thu nhập của người dân còn hạn chế, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Đại học Wollongong trong công tác giáo dục và đào tạo; có các chương trình liên kết, giáo dục liên thông, học bổng, hỗ trợ học phí dành cho sinh viên quốc tế nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền để nhân dân tỉnh biết về Đại học Wollongong; giao các cấp, ngành nghiên cứu xây dựng các chương trình học tập đưa học sinh, sinh viên sang học tập tại Đại học Wollongong.

KIM NGÂN

QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức hội NCT; phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật phù hợp với chất lượng dân số, tăng cường quản lý nhà nước, đầu tư nguồn lực để thực hiện

hiệu quả chính sách, pháp luật bảo đảm an sinh cho NCT; đẩy mạnh phát triển hội viên và tổ chức hội ở cơ sở; biểu dương, nhân rộng mô hình, điển hình... Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội; công tác chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và phát

huy vai trò của NCT đối với sự phát triển chung của toàn xã hội. Phát biểu kết luận, lãnh đạo Hội NCT Việt Nam đề nghị các cấp ủy quán triệt và cụ thể hóa Kết luận số 58; quan tâm công tác phát triển hội viên; đẩy mạnh công tác xã hội hóa; đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc NCT; phát huy vai trò của NCT trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

DỰ THẢO QUY CHUẨN...

(Tiếp theo trang 1)

chất lượng nước sạch, ngưỡng giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, dự thảo quy chuẩn cũng nêu rõ việc thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch, số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm, phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử... Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh

ghi nhận sự vào cuộc của các ngành, địa phương, đơn vị trong soạn thảo, góp ý xây dựng dự thảo quy chuẩn, đồng thời nhấn mạnh quy chuẩn kết quả thu hút trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, luôn phải đặt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân lên hàng đầu. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy

đủ các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; làm rõ các nội dung trên cơ sở căn cứ khoa học, cơ sở pháp lý và phù hợp với thực tiễn của tỉnh để xây dựng các quy chuẩn. Đồng chí cũng cho ý kiến vào một số nội dung cụ thể trong dự thảo và đề nghị cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thiện, sớm trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH, HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

ra khỏi phương án phát triển cụm công nghiệp, cụm công nghiệp Thái Thọ sáp nhập vào khu công nghiệp Thái Thọ 1. Đến nay, các cụm công nghiệp đã thu hút được 13 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1.700 tỷ đồng, đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện. Giá trị sản xuất, thuế và các khoản nộp ngân

sách nhà nước tăng đều qua các năm. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến kết quả thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, thu hút lao động có tay nghề, xử lý môi trường; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến thu hút đầu tư... Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Kinh tế -

Ngân sách, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của huyện Thái Thụy, đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp; phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp. Đồng chí tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp gửi kỳ họp HĐND tỉnh tới. Chiều cùng ngày, đoàn đã khảo sát thực tế tình hình thu hút đầu tư tại cụm công nghiệp Thụy Sơn.

Trên 400 tỷ đồng chi trả trợ cấp thường xuyên cho người khuyết tật

Sáng ngày 12/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện xác định mức độ khuyết tật và chính sách bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2023. Tỉnh Thái Bình hiện có khoảng 124.000 người khuyết tật. Đến tháng 9/2023, có 51.638 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó 10.868 người khuyết tật đặc biệt nặng và 40.770 người khuyết tật nặng. Kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng đối với người khuyết tật trên 400 tỷ đồng/năm. Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường

xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã thực hiện xác định mức độ khuyết tật bảo đảm công bằng, công khai, kịp thời, đúng đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người khuyết tật. Đồng thời, tăng cường hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các đoàn thể, đội ngũ cán bộ các cấp về thái độ, cách ứng xử, làm việc với người khuyết tật và các phương pháp trợ giúp người khuyết tật. Hàng năm, Sở thành lập đoàn kiểm tra tại các huyện, thành phố và các cơ sở trợ giúp xã hội về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật. Đến thời điểm này, 260/260

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng xác định mức độ khuyết tật, bảo đảm đúng thành phần theo quy định. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về khó khăn, vướng mắc trong việc xác định mức độ khuyết tật; làm rõ thêm một số nội dung nhằm thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người khuyết tật. Sau hội nghị, các đại biểu khảo sát thực tế việc thực hiện xác định mức độ khuyết tật và chính sách bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật tại xã Hòa Bình (Vũ Thư).

DUY TÙNG